

Quảng Bình, ngày 15 tháng 5 năm 2019

THƯ CẢM ƠN

Nhân kỷ niệm 07 năm thành lập Trường Trung cấp Luật Đồng Hới (25/5/2012-25/5/2019), thay mặt Chi ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí Lãnh đạo, các đơn vị, tổ chức, cá nhân lời cảm ơn chân thành và lời tri ân sâu sắc nhất.

Trải qua 07 năm thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng Nhà trường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: từ công tác tuyển sinh đến cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên ngày càng được kiện toàn, phát triển cả số lượng và chất lượng. Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã tuyển sinh và đào tạo đến khóa thứ 7, với tổng học sinh, học viên là 2.032, trong đó có gần 300 lưu học sinh Lào. Nhà trường luôn xác định mục tiêu hàng đầu là đào tạo nguồn nhân lực pháp luật có cả “đức và tài”. Do đó, Trường luôn coi trọng việc giáo dục toàn diện cho học sinh, không những chăm lo giảng dạy tốt mà còn tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Có được những kết quả đó, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường, còn là sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo, sự giúp đỡ, hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Đây là sự động viên khích lệ vô cùng to lớn đối với thầy và trò Trường Trung cấp Luật Đồng Hới trong suốt 07 năm vừa qua.

Nhân dịp này, Nhà trường xin cam kết sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, phấn đấu nỗ lực hết mình khắc phục những tồn tại và khó khăn ở phía trước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Bộ Tư pháp giao phó, cũng như sự gửi gắm của lãnh đạo và nhân dân các tỉnh miền Trung, đặc biệt là sự tin tưởng của nước bạn Lào anh em trong việc đào tạo nguồn nhân lực pháp luật. Trong thời gian tới, Nhà trường mong tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo và sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Một lần nữa, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới kính chúc các đồng chí Lãnh đạo, các đơn vị, tổ chức, cá nhân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Q. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG
TRUNG CẤP LUẬT
ĐỒNG HỚI
*Võ Khắc Hoan